



# เอกชนยอมรับชะตากรรม เน้นช่วยตัวเองกระตุ้นศก.

สถานการณ์การเมืองร้อนแรงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก สิ่งที่ยืนยันว่าเศรษฐกิจกำลังไปในทิศทางขาลงก็คือการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 2.25% ภาคเอกชนจึงไม่ได้หวังเศรษฐกิจปีนี้ที่เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี แต่มองข้ามไปถึงเศรษฐกิจปีหน้าว่าจะเดินหน้าอย่างไร ในภาวะที่การเมืองไทยไร้เสถียรภาพ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย

และสภาพการค้าแห่งประเทศไทย ยอมรับว่าปีหน้าการทำธุรกิจจะยากขึ้น ซึ่งหอการค้ากำลังติดตามสถานการณ์ และไม่ว่าจะคาดเดาได้ว่าเศรษฐกิจและการส่งออกจะเป็นอย่างไร หรือมีอะไรที่จะช่วยให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้ห่วงเรื่องการบริโภค และการท่องเที่ยว การบริโภคนั้นหากคนเบื่อก็จะใช้จ่าย และธุรกิจส่งผลการลงทุน จะเป็นปัญหาหนักในอนาคตต่อธุรกิจและการขยายตัวของเศรษฐกิจ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มประนะ รองประธานกรรมการ ส.อ.ท. กล่าวว่า หากการเมืองปี 2557 มีความผันผวนใช้เวลาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจะเข้มแข็งได้ต้องมาจากเอกชน ดังนั้น องค์กรเอกชนหลัก 2 แห่งคือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ส.อ.ท. จะต้องมีความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อเป็นหลักให้กับธุรกิจประเทศต้องพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาสินค้า เพราะประเทศเพื่อนบ้านผลิตสินค้าได้เช่นเดียวกับไทย

นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า ประเด็นหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตท่ามกลางการเมืองที่ผันผวนคือ การช่วยตัวเอง โดยผู้ประกอบการไทยต้องพยายามหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติ เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในไทย เพราะผู้ที่จะทำให้อุตสาหกรรมเข้มแข็งที่สุดคือผู้ประกอบการไทย

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นถึง

สถานการณ์การเมืองที่ยังตึงเครียดอยู่ว่าอาจกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่บ้าง ยกตัวอย่างในช่วงลัปดาห์ก่อนจะหาห้องพักโรงแรมระดับ 5 ดาวได้ยาก แต่ระดับ 2-3 ดาวกลับมีห้องว่างจำนวนมาก เนื่องจากเมื่อมีข่าวไม่ได้ออกมานักท่องเที่ยวกลัวไม่กล้าเข้าพัก อย่างในกรุงเทพฯ ที่เกิดปัญหาคนกลัว นักท่องเที่ยวบอกว่าครั้งก่อนที่เคยมีประสบการณ์เข้าพักแล้วไม่มีเครื่องบินกลับ กรู๊ปทัวร์ยังมีอยู่บ้างการจอง 6 เดือนล่วงหน้ายังมีอยู่ขณะที่สถานที่หลายแห่งออกประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวของประเทศตนระวัง แต่ก็ยังไม่ห้ามให้เข้ามาในไทย

นายชัยกล่าวว่า ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากคือ ธุรกิจ MICE เกี่ยวกับปัญหาการจัดประชุม เนื่องจากเวลาจัดต้องจองล่วงหน้า 1-2 ปี คนที่จัดจะไม่มั่นใจในเหตุการณ์ ถ้าเมืองไทยถูกยกเลิกการจัดงานไปจะเสียเงินจำนวนมากทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวถูกกระทบไปด้วย เช่น ร้านอาหาร แต่ยังมีขีดจำกัดที่ 11 เดือนที่ผ่านมาธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจเดียวที่ขยายตัวได้ดี โดยโรงแรมระดับ 2-3 ดาวได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดคือ จีน อินเดีย รัสเซีย กรู๊ปทัวร์เหล่านี้จะพักโรงแรม 2-3 ดาว ส่วนระดับ 5 ดาวได้ประโยชน์บ้างแต่น้อย ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี คือ ฤดูการท่องเที่ยวหากปัญหาทางการเมืองทำให้คนมาเที่ยวไทยน้อยลง ยกเว้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนวันที่ 5 ธันวาคม แต่ถ้าไม่เรียบร้อย ฝรั่งจะไม่กล้าเข้ามา

นายสิทธิพร สุวรรณสุด นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน กล่าวว่า สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีที่ท่าว่าจะจบลงยังงี้ แต่เชื่อว่าน่าจะยุบสภา แต่จากข้อเรียกร้องฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็ออกมาประกาศว่าถึงแม้ยุบสภา ก็จะไม่เลิกراجนกว่าจะล้มล้างระบอบทักษิณ หากเล่นเกมกันแบบนี้อาจถึงขั้นปฏิวัติ แต่ก็มีความถามว่าใครจะปฏิวัติ เพราะทหารก็ไม่อยากออกมายุ่งเกี่ยว

“การจะปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยจึงยังมองไม่เห็นทางต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์ตอนนี้ก่อน แต่ในแง่ของภาค

ธุรกิจหากไม่จบในเร็ววัน เศรษฐกิจชาติคงพังไปมากกว่านี้ กำลังซื้อทุกอย่างจะชะลอตัว ทั้งที่ช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยว แต่ก็โชคดีที่ต่างจังหวัดที่ไม่เจอเหตุการณ์ก็สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี”

ด้านดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกก.ผจก.ใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดเผย “สยามธุรกิจ” ว่า การทำงานของ CPN ยังต้องติดตามสถานการณ์รายวัน แต่หากเปิดศูนย์การค้าแล้ว ก็จะยืนยันการเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ส่วนผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ซึ่งทางศูนย์ฯต้องปิดให้บริการลงไป 1 วัน เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินได้ ส่วนรายได้ในการจับจ่ายของลูกค้าเป็นข้อมูลของผู้เช่า แต่สามารถกล่าวได้ว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีจำนวนลูกค้ามากกว่า 100,000 คนต่อวัน

ทั้งนี้มองว่าประเทศไทยได้ผ่านสถานการณ์ทางการเมืองมาทุกยุคสมัย ดังนั้น สิ่งที่จะทำได้ในตอนนี้ นอกเหนือจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนงานให้ทันสถานการณ์แล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสังคม

ปัจจุบันศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีจำนวนลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาใช้บริการเฉลี่ย 160,000-200,000 คนต่อวัน และเป็นสาขาที่ทำรายได้อันดับ 1 ในกลุ่มเซ็นทรัล

ขณะที่สยามเซ็นเตอร์มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการประมาณ 150,000 คนต่อวัน และสูงสุดถึง 200,000 คนต่อวันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ขณะที่สยามดิสคัฟเวอรีมีลูกค้าเฉลี่ย 50,000 คนต่อวัน ส่วนศูนย์การค้าสยามพารากอน มีลูกค้าเข้าใช้บริการเฉลี่ย 200,000 คนต่อวัน